



ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

โทร/โทรสาร 056-970112

ฉบับที่ 7/2559

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดอุทัยธานี ได้กำหนดจัดงาน“เทศกาล ควายไทย ครั้งที่ 5 “จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามโครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี จังหวัดอุทัยธานี และโครงการธนาคาร พืชอาหารสัตว์และการปลูกพืชอาหารสัตว์ ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สามแยกมาบุญชู เซ็นเตอร์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดกระบือไทย ประกวดโคเนื้อบราห์มัน ประกวดพืชอาหารสัตว์ การจัดนิทรรศการ การฝึกอบรม การแข่งขัน ชักกะเย่อควาย เป็นต้น



จากภาพ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีอัญเชิญด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก เทศบาลตำบลหนองฉาง มาตั้งไว้ที่เวทีกลางสนามการประกวดในงาน



จากภาพ : การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการปลูกพืชอาหารสัตว์และการทำหญ้าหมัก
: การประกวดพืชอาหารสัตว์



จากภาพ : การประกวดโคโบราณพันธุ์พันธุ์แท้

: นายประภัสสร มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด

: นายพิรมณ์ อัครรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีเปิดงาน“เทศกาล ควายไทย ครั้งที่ 5” จังหวัดอุทัยธานี โดย นายประภัสสร มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานกล่าวเปิดงาน และนายไพรมณ์ อัครรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายจิระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมงาน



ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ (ผสมเทียม/พอพันธุ์) การคัดพันธุ์ การจัดการเลี้ยงกระบือที่ดี แก่เกษตรกร ในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีพื้นฐานความชอบการเลี้ยงกระบือมาแต่บรรพบุรุษ จะทำให้ได้กระบือพันธุ์ดีรูปร่างใหญ่ให้เนื้อมาก เกษตรกรจะมี รายได้เพิ่มจากการจำหน่ายกระบือพันธุ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมาก ขณะเดียวกันรูปร่างใหญ่ให้เนื้อมากจำหน่ายได้มูลค่าสูงขึ้นเช่นกัน



จากภาพ : การประกวดทายาทกระบือหลวง ,กระบือทั่วไป , กระบือเผือก และเขาควายประเภทต่างๆ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6 จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และนำนมโคสดพาสเจอร์ไรส์มาแจกให้
ผู้ร่วมงานบริเวณในงานฟรี และการแข่งขันชักคะเยอดควาย





จากภาพ : ประธานพิธีมอบโล่ และถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
